



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๓๐๗๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แนวโน้มสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย หลังผ่อนคลายมาตรการ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เชื้อโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้คือ สายพันธุ์ Omicron ทั้งหมด จากการจำแนกสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย.-๑ ก.ค.๖๕ จำนวน ๙๔๘ คน พบเป็นสายพันธุ์ B.๑.๑.๕๒๙ จำนวน ๒ คน BA.๑ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑ BA.๒ จำนวน ๔๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ และสายพันธุ์ BA.๔/BA.๕ จำนวน ๔๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ สาเหตุที่ไม่ได้แยกการหาเชื้อ BA.๔ และ BA.๕ เนื่องจากทั้ง ๒ สายพันธุ์ กลายพันธุ์ในตำแหน่งที่คล้ายกัน เมื่อแยกสายพันธุ์จากกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ๔๖ คน พบเป็นสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓ เป็น BA.๒ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗ ส่วนกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศ ๙๐๐ คน พบเป็นสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ จำนวน ๔๕๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓ และสายพันธุ์ BA.๒ จำนวน ๔๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖ แม้ขณะนี้ยังมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่พบสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คาดอีกไม่นานสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ จะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ โดยขณะนี้พบมากที่สุดในกรุงเทพฯ

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.ได้ตรวจสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ โดยถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว จนถึงขณะนี้ พบประมาณ ๑,๐๐๐ คน เมื่อแยกกลุ่มของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้พบกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กับกลุ่มอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอาการรุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจยังต้องเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มีการส่งตัวอย่างมาเพียง ๑๑ ตัวอย่าง ทำให้ไม่สามารถสะท้อนภาพที่ชัดเจนได้ จึงขอให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีผู้ป่วยอาการหนัก ส่งตัวอย่างเชื้อมาให้กรมวิทยาศาสตร์ฯ วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น ส่วนกรณีมีรายงานพบสายพันธุ์ BA.๒.๗๕ พบในอินเดีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษเป็นสายพันธุ์นำกังวลนั้น กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่พบสายพันธุ์ BA.๒.๗๕ แต่อย่างไร

๑.๒ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการน้อย ไม่รุนแรง หรือผู้ป่วยสีเขียว คาดอาจมีมากกว่า ๑๐ เท่าของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง สธ.จึงเน้นการติดตามสถานการณ์และรายงานตัวเลขผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตเป็นหลัก เพื่อนำมาวิเคราะห์ หรือกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งปัจจุบันมีการครองเตียงระดับ ๒-๓ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเตียงทั้งหมด

๑.๓ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงอานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น และมีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเชื้อ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ แต่เป็นการติดเชื้อระลอกเล็ก ๆ ผู้ที่เสียชีวิต เนื่องจากไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือฉีดนานแล้ว ขณะที่บางประเทศที่ถอดหน้ากากอนามัยแล้วต้องประกาศให้กลับมาสวมหน้ากากอนามัยอีกครั้ง เช่น ฝรั่งเศส เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ย่อย BA.๕ เพิ่มขึ้น ส่วนในประเทศไทยพบการระบาดของสายพันธุ์ย่อย BA.๕ ร้อยละ ๒๐ ใกล้เคียงกับทั่วโลก เนื่องจากไม่ได้จำกัดการเดินทาง แต่ยังไม่พบการระบาดระลอกใหม่ที่ชัดเจนเหมือนประเทศอื่น โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบเริ่มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๖๓๑ คน เป็น ๖๗๐ คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจไม่เพิ่มขึ้นมาก ผู้เสียชีวิตมีลักษณะทรงตัว แต่พบผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยในระบบกักตัวที่บ้าน (HI) เพิ่มขึ้นจาก ๑๐,๐๐๐ คน เป็นประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน และผู้ลงทะเบียนรับยาจาก สปสช.จาก ๑๙๑,๐๐๐ คน เป็น ๒๐๗,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่อัตราการครองเตียงระดับ ๒-๓ หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและแดงที่มีอาการปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ ภาพรวมทั้งประเทศครองเตียงร้อยละ ๑๐ บางจังหวัดมีอัตราการครองเตียงระดับ...

ระดับ ๒-๓ สูง เช่น กรุงเทพฯ ร้อยละ ๓๕.๖ สมุทรปราการ ร้อยละ ๒๘.๒ ภูเก็ต ร้อยละ ๒๘.๔ เป็นต้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบการแพทย์และสาธารณสุขรองรับได้ โดยเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ ๕๐ หากเพิ่มขึ้นใกล้ถึงเกณฑ์นี้ต้องบริหารจัดการเตียงเพิ่มขึ้น แต่อาจไม่ถึงขั้นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามเหมือนที่ผ่านมา

- กรมควบคุมโรค สธ.คาดการณ์การระบาดของโควิด 19 จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค.๖๕-ปี ๒๕๖๖ หลังการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ และมีผู้เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น มีโอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอีก ๑๐ สัปดาห์ หรือประมาณเดือน ก.ย.๖๕ หากทุกคนให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองใกล้เคียงกับช่วงก่อนผ่อนคลายมาตรการ แม้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากเท่ากับช่วงที่เชื้อ Omicron แพร่ระบาด แต่หากผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดและไม่สวมหน้ากากอนามัย เส้นกราฟจะสูงขึ้นมากและอาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง ๔,๐๐๐ คน/วัน

๑.๔ เพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” โปสเตอร์ภาพและข้อความระบุ “ส่งสัญญาณเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด 19 ระลอกใหม่ ปลัด สธ.มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ตรวจราชการ สธ.ทุกเขต ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๕ ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อ ขอประชาชนอย่าได้ประมาท”

- สารสำคัญของหนังสือดังกล่าว สธ.เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลในสังกัดเตรียมความพร้อม ดังนี้ (๑) สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Universal Precaution) (๒) สืบสวนและเตรียมความพร้อมด้านยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๓) เตรียมความพร้อมการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก (๔) เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย (๕) เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามความสมัครใจ (๖) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ (๗) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด และ (๘) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

๑.๕ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายชดเชยบริการโควิด 19 กรณีปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นตามนโยบายรัฐบาล กลับไปเบิกจ่ายตามระบบปกติ มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ ก.ค.๖๕ เป็นต้นไป อาทิ การจ่ายชดเชยค่าบริการสำหรับคนไทยทุกสิทธิ ได้แก่ ค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ค่าบริหารจัดการศพ ค่าความเสียหายจากการฉีดวัคซีนจะถูกยกเลิก แล้วปรับใช้สิทธิจากกองทุนสุขภาพของแต่ละกองทุนตามระบบปกติ ค่าบริการดูแลรักษาผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยนอก ค่าบริการแบบเจอ แจก จบ จะจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกตามระบบปกติ กรณีผู้ป่วยในยกเลิกการจ่ายเพิ่มเรื่องค่าห้องและค่าอุปกรณ์ป้องกัน ส่วนยารักษาโรคโควิด 19 ยังเบิกจาก สธ.ได้ เป็นต้น ส่วนบริการแบบเจอ แจก จบ ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการยังให้บริการต่อไป โดยผู้มีสิทธิบัตรทองขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรีที่ร้านยา ยืนยันการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้ป่วยโควิด 19 ยังคงได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมตามสิทธิการรักษาของตน

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กำชับให้ สธ.จัดเตรียมเวชภัณฑ์ บุคลากร และสถานที่ให้มีความพร้อมเพียงพอ ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและร่วมกันเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้เกิด

การระบาด...

การระบาดในกลุ่มที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ๆ รวมทั้งรณรงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำกว่าเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างทั่วถึง สะดวกและง่ายที่สุด

๒.๒ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงอานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ขณะนี้พบแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใหญ่ และจังหวัดท่องเที่ยว แม้ยังไม่มีสถานการณ์รุนแรงมาก แต่อาจเป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นว่ากรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดใหญ่ และจังหวัดท่องเที่ยวต้องพิจารณามาตรการควบคุมการระบาดบางส่วนและอาจต้องเพิ่มมาตรการป้องกันโรค เช่น การสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก รวมถึงขนส่งสาธารณะทุกประเภท ซึ่งในสถานที่เสี่ยงพบการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนในจังหวัดเหล่านี้ รวมถึง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ คือ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายจังหวัดพบการระบาดเป็นคลัสเตอร์เล็ก ๆ แม้ควบคุมได้ แต่อาจเกิดการแพร่เชื้อไปสู่ครอบครัวและกลุ่ม ๖๐๘

- แนวทางควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้เน้นมาตรการ ๒U คือ Universal Prevention คือ ป้องกันการติดเชื้อ โดยเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และ Universal Vaccination คือ ให้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ เป็นพื้นฐานและฉีดเข็มกระตุ้นต่อไปทุก ๔ เดือน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ๖๐๘

๒.๓ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ระบุว่า การสังเกตผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ป้องกันตนเองเต็มที่และได้รับวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพสูงครบโดส รวมทั้งได้เข็มกระตุ้น (บูสเตอร์โดส) แต่ก็ยังติดเชื้อ แสดงว่าเชื้อนี้แพร่กระจายเร็วและสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้มากกว่าสายพันธุ์เดิม แต่การได้รับวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพและได้รับเข็มกระตุ้น จึงทำให้มีอาการน้อยมาก หายได้เองและส่วนใหญ่ไม่มีอาการ Long Covid

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต้องเดินหน้าควบคู่กับการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด 19 ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ตลอดเวลา ซึ่งเป็นธรรมชาติของไวรัส และคาดการณ์ไม่ช้าสายพันธุ์ย่อย BA.๔ และ BA.๕ จะแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทุกคนจึงควรทำความเข้าใจ ป้องกันตัวเอง และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด 19 ไปได้ ขณะเดียวกันจำเป็นต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก ๔-๖ เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/ศูนย์ข้อมูลCOVID19 ระบุแม้ขณะนี้มียางานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้เสียชีวิตรายวันลดลง แต่สถานการณ์ยังไม่น่าพอใจ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ประกอบกับมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ BA.๔ และ BA.๕ ในประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คาดการณ์มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทั้งการสำรองเตียง เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ การซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

การเร่งรัด...

การเร่งรัดความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เป็นต้น ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.๔ กับ BA.๕ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการส่งเสริมความรู้และเน้นย้ำเพื่อสร้างความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ โดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อโควิด 19 รวมถึงป้องกันการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd๓๖.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me